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ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหา
อ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ขอให้ขยาย 
เขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ขอให้แก้ปัญหารถมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้า ของบประมาณปรับปรุงอาคารชมรม
ผู้สูงอายุ ขอให้แก้ไขปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน ขอให้ติดตั้งไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร  
ขอให้กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ขอให้ซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำที่ชำรุด ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ได้
มาตรฐาน ขอให้ปรับปรุงถนนและขยายถนน และขอให้แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด เป็นต้น 

 
 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
 ประเด็นคำถาม คือ ความคืบหน้าในการดำเนินการออกประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การปรับดอกเบี้ย แปลงหนี้ใหม่ ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และปรากฎข้อเท็จจริงว่า
มีการบังคับคดีโดยไม่ได้รอแปลงหนี้ใหม่ ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ที่ดินกำลังจะถูกขายทอดตลาด ในกรณีนี้ลูกหนี้
จะต้องทำอย่างไร 

 พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีทั้งหมด ๖,๗๐๐,๐๐๐ ราย  
มีผู้กู้ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ราย มีผู้ค้ำอยู่ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ราย ในกฎหมายดังกล่าวนี้นับแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
ทุกคนใน ๖,๗๐๐,๐๐๐ ราย จะต้องได้รับความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้การที่กระทรวงการคลัง 
หรือคณะกรรมการ กยศ. ไม่ออกระเบียบกฎเกณฑ์ เรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด คือรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๕ วรรคสอง บัญญัติว่าสิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไป

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีท่ี ๑ 
ครั้งที ่๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งทีห่นึ่ง)  

วันพฤหัสบดีที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 



๒ 
 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายบัญญัติแม้ไม่มีกฎหมายตราขึ้นใช้บังคับบุคคลและชุมชน สามารถใช้สิทธิเสรีภาพ 
ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญได้ ในขณะนี้กรมบังคับคดีได้ชี้แจงไปยังกรมบังคับคดีทุกจังหวัดให้มีการงดบังคับคดี 
รวมถึงเรื่องยึดทรัพย์การอายัดทรัพย์ และการขายทอดตลาด กระบวนการบังคับคดีเกี่ยวกับ กยศ. จะหยุด 
การบังคับทั้งหมดจนกว่า กยศ. จะปรับปรุงยอดหนี้ 
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายปิยรัฐ  จงเทพ 
 ๓. กระทู้ถาม ของ นายสมบัติ  ยะสินธุ์ 
 กระทู้ถามในลำดับที่ ๒ และ ๓ เนื่องจากรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ 
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ ๑๕๑ 

 กระทู้ถามทั่วไป 
 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลำดับ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงการ
สายกรุงเทพ - หัวหินช่วงจังหวัดราชบุรีล่าช้า (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖)  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ๒. กระทู้ถาม ของ นายร่มธรรม  ขำนุรักษ์ เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างยั่งยืน ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) ถามนายกรัฐมนตรี 
 กระทู้ถามในลำดับที่ ๑ และ ๒ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญจึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน หรือบุคคลใด มีพฤติการณ์ขายสินค้าหรือ
บริการบริเวณถนนหรือสี่แยกจราจรอันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทั้งผู้ขายและ
ประชาชนโดยท่ัวไป 
 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลทราบถึงปัญหาและมีนโยบายบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืน 
โดยใช้จ้างวาน หรือบังคับให้เด็ก เยาวชน หรือบุคคลขายสินค้าหรือบริการ บริเวณถนนหรือสี่แยกจราจร  
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ อย่างไร และรัฐบาลมีนโยบาย แผน แนวทาง และมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน หรือบุคคลที่ขายสินค้าหรือบริการ บริเวณถนนหรือสี่แยกจราจร ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอย่างไร เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด 
  



๓ 
 

 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มีการประสานงานกับทุก ๆ  หน่วยงาน  
บริษัทนมเปรี้ยวที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมานั้น กระทรวงได้มีการจัดหาพ้ืนที่ให้กับเด็กและเยาวชน เรียกว่าหารายได้ 
เป็นการขายนั้น ประมาณ ๓๓ จังหวัด ๑๒๗ แห่ง เมื่อปีที่ผ่านมา เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ผู้แทนของ
บริษัทนมเปรี้ยวรายใหญ่ได้เข้ามารายงานความคืบหน้าโดยได้มีการทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังตัวแทน 
การขายของบริษัทตนเอง ขอให้ย้ำว่าขอให้ยกเลิกการใช้เด็กและเยาวชนนั้นเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
ซึ่งเขียนอยู่ในเงื่อนไขว่า ถ้าหากฝ่าฝืนแล้วบริษัทได้พบเห็นนั้นจะมีมาตรการลงโทษในการลดปริมาณสินค้าหรือ
อาจจะยกเลิกการเป็นตัวแทนการขายของผู้ที่ฝ่าฝืนในแต่ละจังหวัด ซึ่งนอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ เครือข่ายของ
ภาครัฐ ทาง พมจ. สหวิชาชีพ รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคมนั้น ได้เข้าไปร่วมกันคอยตรวจสอบ รวมถึง
รณรงค์สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ซึ่งทางตำรวจและฝ่ายปกครอง ถ้าท่านใดพบเห็น 
เด็กหรือเยาวชนที่มีพฤติการณ์หรือไปขายสินค้าที่มีกฎหมายเหล่านั้นขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่  แต่การบังคับใช้
กฎหมายต้องทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่ งกฎหมายที่บังคับไว้อีกเช่นกันว่าจะต้องแจ้งต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔  ส่วนในระยะยาว ได้เสนอให้มีการปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก โดยปรับให้มีเงือ่นไขให้เหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 

 ๔. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาน้ำแห้ง จนเรือโดยสารข้ามฟาก ท่าน้ำเจดีย์ - ตลาดปากน้ำ  
ต้องหยุดให้บริการ 
 นายบุญเลิศ  แสงพันธุ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมจะเสริมสร้างท่าเรือรองขึ้นมาใกล้ ๆ ท่าเรือหลักเพ่ือใช้
สำรองในเวลาที่ท่าเรือหลักนั้นไม่สามารถใช้งานได้ ทำ Feeder ระหว่างท่าเพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางได้
สะดวกขึ้นจะได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด เพ่ิมเส้นทางรถเมล์เชื่อมต่อสองฝั่งแม่น้ำ โดยอาจจะมี สายที่ขึ้น
ทางด่วนเพ่ือความรวดเร็ว หรือรถเมล์สายที่ไปตามเส้นทางปกติ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้คนในพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถ
ใช้งานได้ด้วยจะได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด  
 นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ บริเวณท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นแหล่งเศรษฐกิจ  
เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีประชากรจำนวน ๑๕๓,๐๗๕ คน โดยมีท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ตั้งอยู่บริเวณ
ร่องน้ำในพ้ืนที่ของเกาะพระสมุทรเจดีย์ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ป้อมผีเสื้อสมุทร และมีเส้นทางเดินเรือ 
รอบเกาะเพ่ือข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังท่าเรือวิบูลย์ศรี ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบัน
มีผู้ใช้สัญจรไปมา วันละประมาณ ๗๐๐ คน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการไปยั ง 
กรุงเทพมหานครส่วนใต้ รวมถึงจากกรุงเทพมหานครส่วนใต้ไปเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว  เพ่ือเดินทางสู่ 
กรุงเทพมหานครชั้นในได้อย่างรวดเร็ว สภาพปัญหาของน้ำแห้งจนเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างอำเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ ตลาดน้ำ สืบเนื่องมาจากการสะสมของดินตะกอนในร่องน้ำตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทุกป ีบางช่วง
มีน้ำน้อยทำให้เรือโดยสารที่จะให้บริการประชาชนไม่สามารถเดินเรือได้ หน่วยงานกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีภารกิจในการดูแลรักษาร่องน้ำเส้นทางเดินเรือได้ดำเนินการขุดลอกดินตะกอนออกในเส้นทางเดินเรือ
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ระหว่างท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ ตลาดน้ำของอำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อปี ๒๕๖๓ ได้จัดสรรงบประมาณ 
การขุดลอกร่องน้ำขนาดกว้าง ก้นร่อง ๕ เมตร ความลึก ๑ เมตร ซึ่งวัดจากระดับน้ำต่ำสุด ความยาว ๑.๕ กิโลเมตร  
ซึ่งเป็นช่วงของท่าเทียบเรือ ใช้ระยะเวลา ก้นร่อง ๕ เมตรความลึก ๑ เมตร จากระดับน้ำลดต่ำสุดความยาว 
๑.๕ กิโลเมตร ดำเนินการขุดลอกใน ๓๐ วัน สำหรับการขุดลอกดินตะกอน  ซึ่งร่องน้ำดังกล่าวกรมเจ้าท่าจะ
ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำอีก ขณะนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนการขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๘ อีกประมาณ  
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องของการปรับปรุงร่องน้ำ การสร้างเขื่อนกั้นดินให้ถาวร การสร้า งท่าเรือรองแห่งใหม่ 
กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน ทั้งในเรื่องของอัตราการตกตะกอน 
ทิศทางการไหลของกระแสน้ำ ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ และความเหมาะสมการศึกษาเรื่องของผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะดำเนินการในระยะเวลาของกรอบงบประมาณปี ๒๕๖๗ นำมาซึ่งการผลักดันงบประมาณในปี 
๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณางบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ขณะนี้งบประมาณบางส่วน 
ได้ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เรื่องเส้นทางรถเมล์ ปัจจุบันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
โดยกระทรวงคมนาคมมีเส้นทางรถเมล์บริเวณดังกล่าวนี้ ๙ เส้นทาง แบ่งออกเป็นฝั่งท่าน้ำเจดีย์ ๒ เส้นทาง คือ
สาย ๒๐ และสาย ต ๑๐๖ ซึ่งฝั่งตลาดปากน้ำจำนวน ๗ เส้นทาง คือสาย ๒๕ สาย ๑๐๒ สาย ๑๔๒ สาย ๑๔๕  
สาย ๕๐๘ สาย ๕๑๑ และสาย ๕๓๖ ซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อ ๒ ฝั่งแม่น้ำโดยตรง จากท่าน้ำเจดีย์ไปยังตลาดปากน้ำ  
ในกรณีนี้หากประชาชนมีความสนใจที่จะเดินทางข้าม ๒ ฝั่งแม่น้ำจากท่าน้ำเจดีย์ไปยังตลาดปากน้ำจะต้องเดินทาง 
ด้วยรถเมล์สาย ๒๐ หรือขึ้นรถตู้สาย ต ๑๐๖ ไปที่ท่าน้ำเจดีย์ เพ่ือไปต่อรถเมล์สาย ๑๔๒ ที่ป้ายถนนสุขสวัสดิ์
ดังแผนที่ตรงกิโลเมตรที่ ๙ ใต้ทางด่วน ต่อไปยังตลาดปากน้ำรวมระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 
๒ ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเดินทางประมาณ ๔๕ บาท ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง  
ดังนั้น กระทรวงคมนาคมในฐานะที่หน่วยงานกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน  ได้เปลี่ยนแปลง
เส้นทางเดินรถให้กับประชาชนในจำนวนเวลา จำนวนเที่ยวการเดินรถเมล์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม คือสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลาในราคาสมเหตุสมผล โดยให้ขสมก.  
เดินรถตัดช่วงของรถเมล์สาย ๒๐ ที่ทางด่วนพิเศษ หมายเลข ๙ ตรงด่านทุ่งครุไปลงทางด่วนตรงด่านช้าง ๓ เศียร  
ต่อเนื่องไปจนถึงสุขุมวิท ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตลาดปากน้ำ ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 
๓๐ นาที และมีค่าใช้จ่ายเพียง ๒๕ บาท จะส่งผลให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  ลดระยะเวลา 
การเดินทางจาก ๑๘ กิโลเมตร ลดลงเหลือเพียง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลงคือ
ประหยัดเงินไป ๒๐ บาท 
 ๕. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้พิจารณายกเลิกการกำหนดให้เขตพื้นที่เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง  
คลองสามวา และเขตอ่ืน ๆ โดยรอบ เป็นพื้นที่รับน้ำโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และพิจารณาทบทวน 
การปรับเปลี่ยนสีผังเมืองในเขตพื้นที่ดังกล่าวเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 นายธีรัจชัย  พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลมีนโยบายที่จะยกเลิกการกำหนดให้พ้ืนที่เขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง  
คลองสามวา รวมถึงเขตอ่ืน ๆ บริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่รับน้ำโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครหรือไม่ อย่างไร  
ขอทราบรายละเอียด รัฐบาลมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนการปรับเปลี่ยนสีผังเมืองของพ้ืนที่เขตหนอกจอก 
มีนบุรี ลาดกระบัง คลองสามวา รวมถึงเขตอ่ืน ๆ บริเวณโดยรอบจากปัจจุบันที่เป็นพ้ืนที่สีเขียว (ที่ดินประเภท
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ชนบทและเกษตรกรรม) ให้มีสัดส่วนของสีอ่ืนเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะสามารถนำความเจริญและการพัฒนามาสู่พ้ืนที่
ได้มากยิ่งขึ้นหรือไม่ เมื่อใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  

 นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ การยกเลิกพ้ืนที่รับน้ำทั้งหมดทันที อาจจะมีข้อกังขาต่อประชาชนบางส่วน 
ที่อาศัยในพ้ืนที่เพราะเคยเป็นพ้ืนที่รับน้ำมาอย่างยาวนาน แต่สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามความเติบโต
ของกรุงเทพมหานครได้ ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความคืบหน้าของกรุงเทพมหานครเพ่ือเร่งดำเนินการ  
เพ่ือให้ธรรมชาติกับประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ไปพร้อมกับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร โดยที่ผ่านมา
กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนากรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก
โดยได้ศึกษาและดำเนินการเพ่ือรองรับการพัฒนาของเมือง และการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร เช่น  
การขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืช เพ่ิมความลึกการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และการเพ่ิมศักยภาพ 
ในการผันน้ำอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่หนองจอก คลองสามวา และมีนบุรี เสี่ยงภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
อุบัติภัย หรือน้ำมาก อย่างเช่น กรณีปี ๒๕๕๔ ซึ่งการยกเลิกทันทีอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เคยอยู่อาศัย
ในพ้ืนที ่แต่สามารถดำเนินการเป็นระยะ ๆ ได้ ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการศึกษา  
พัฒนา และปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ืออยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก 
ในการพัฒนาเมืองมากกว่าเขตเกษตรกรรมได้ เพราะในปัจจุบันเขตคลองสามวากลายเป็นเขตที่มีผู้อยู่อาศัยมาก 
เป็นอันดับ ๑ จาก ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะได้เร่งรัดและดำเนินการเพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในกรุงเทพมหานครและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเขตอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ 
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครได้ศึกษาเพ่ิมเติมพ้ืนที่
ในการขยายตัวเมือง ปรับปรุงขยายแนว และระบบรับน้ำให้ลดลง แต่ต้องมีศักยภาพในการผันน้ำได้มากกว่า
เป็นพ้ืนที่รับน้ำเหมือนในอดีตดังนี้ กระทรวงมหาดไทยและกทม. ได้พิจารณาและศึกษาว่าเมื่อมีการปรับปรุง
เส้นทางผ่านของน้ำและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับน้ำได้มากจะส่งผลให้มีพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาทางอสังหาริมทรัพย์  
หรือธุรกิจทางเขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอกได้เพ่ิมขึ้น เช่น การขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา  
สิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ผ่านมากระทรวง 
มหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ศึกษาและเร่งรัดดำเนินการโดยสามารถลดขนาดพ้ืนที่ ก. ๑ พ้ืนที่ ก. ๑ นี้ คือ 
พ้ืนที่สีเขียวลายตามแผนผัง พ้ืนที่ ก. ๑ ที่ทำได้แค่เกษตรกรรมในจำนวน ๙๐ ,๐๐๐ ไร่ลดลงเหลือประมาณ 
๓๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถใช้พ้ืนที่นอกเหนือจากเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวไปใช้ในรูปแบบ 
ที่มากขึ้นได้ และจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับที่ดินในพ้ืนที่ดังกล่าวได้อีกด้วย และกระทรวงมหาดไทย  
ได้พิจารณาปรับปรุงพื้นที่ ก. ๒ พ้ืนที่สีเขียวอ่อน ประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่รับน้ำให้เหลือ ๙๐,๐๐๐ ไร่ 
ที่ผ่อนปรนมากกว่าเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้มากกว่าเดิม ซึ่งสอดรับต่อ
แผนพัฒนาเมืองและทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถใช้พ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น  ส่วนความคืบหน้า 
กทม. ได้รายงานความคืบหน้าไปกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าประชาชนชาวหนองจอก คลองสามวา และมีนบุรี
จะได้มีข่าวดีประมาณปี ๒๕๖๘ ซึ่งจะส่งผลดีต่อพ่ีน้องประชาชนในกรุงเทพมหานครโซนตะวันออก ทั้งการแก้ไข 
และการป้องกันอุทกภัยในอนาคตของกรุงเทพมหานครอีกด้วย 
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 อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๓๗-๑๑.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายพิเชษฐ์   
เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายร่มธรรม  ขำนุรักษ์ จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้ 
  ๑) เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุง   
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้  
ในการดำเนินการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุงไว้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด และกระทรวง
คมนาคมได้มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการก่อสร้างสนามบินพัทลุง จังหวัดพัทลุงหรือไม่ อย่างไร 
ขอทราบรายละเอียด 

 นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ 
ของโครงการ เมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๖๓ แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ โดยมีการศึกษาในด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยกำหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่ตั้งสนามบินที่ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง โดยใช้พ้ืนที่อยู่ที่ ๑,๔๙๖ ไร่ มีระยะห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลของ
การศึกษาได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว รอการจัดคำขอเพ่ือตั้งงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 
๒,๒๘๒ ล้านบาท จากรายงานของการศึกษาความเป็นไปได้ของสนามบินพัทลุง คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๙ จะมี
ผู้โดยสาร จำนวน ๒๑๔,๑๒๙ คนต่อปี ในปี ๒๕๙๙ คาดว่าผู้โดยสารจะเพ่ิมข้ึนมีจำนวนถึง ๖๑๗,๗๙๖ คนต่อปี
ส่วนจำนวนเที่ยวบินรายงานการศึกษาประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนนั้น ในปี ๒๕๖๙ คาดการณ์ว่าจะ
มีจำนวนถึง ๑,๔๐๐ เที่ยวบิน โดยรวมทั้งปี ในปี ๒๕๙๙ จะมีเที่ยวบินเพ่ิมขึ้นประมาณ ๔ ,๐๓๘ เที่ยวบิน  
เรื่องของการสนับสนุนงบประมาณ ด้วยกรมท่าอาศยานจะมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วงแรกก่อน
ในการจ้างออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอดเครื่องบิน รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืน ๆ และอาคารที่พัก
ผู้โดยสาร โดยได้ศึกษารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในครั้งแรกจะขอวงเงินงบประมาณ ๗๗ ล้านบาท 
เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมท่าอากาศยานถึงจะดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุงต่อไป 

 ๒) เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบพัทลุง ถามรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ ๑๗๐ 

 ๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้ 
 ๑) เรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิบัตรทอง จำนวนคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 
ในกรุงเทพมหานครและศูนย์ให้บริการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน  
อย่างครอบคลุม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  



๗ 
 

 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิทธิในการรักษาพยาบาล 
ผ่านบัตรทองอย่างไรกับสภาพปัญหาที่ประชาชนไม่ได้สังกัดอยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือตามบัตรประชาชน 
เพ่ือความสะดวกในการเข้ารับบริการทางสาธารณสุขของประชาชน โดยเหมาะสมแก่สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
เรื่องเกี่ยวกับการดูแลมาตรฐานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพ่ือที่จะให้รองรับการเจ็บป่วยของประชาชน รวมถึงการดูแล 
บุคลากรเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทำอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 

 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องของความสะดวกของบัตรทอง กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายครอบคลุม 
ไปเกือบทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง รักษาโรคหัวใจ กระทรวงฯ ได้พัฒนาให้สามารถที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียว 
ที่จะไปใช้สิทธิได้ในทุกแห่งทั่วประเทศ แต่จะมีปัญหาในเรื่องข้อมูลของการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยซ่ึงมีกฎหมาย 
บังคับอยู่ ในขณะนี้กระทรวงฯ กำลังแก้ไขเพ่ือที่จะให้เข้าถึงข้อมูลและสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่ใช้บัตรทองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในกรณีของสถานพยาบาลชุมชนอบอุ่น กรุงเทพมหานครควรจะมี
เกือบ ๑,๐๐๐ แห่ง แต่มีแค่ ๑๐๐ กว่าแห่งเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอและไม่สามารถที่จะขยายเพ่ิมเติมได้เนื่องจากว่า 
ขาดแคลนแพทย์อยู่ในขั้นวิกฤติ เพราะฉะนั้นหากมีเงินที่จะไปสร้างสถานพยาบาลชุมชนอบอุ่นในเรื่องของการหา 
แพทย์ที่จะเข้าไปเพ่ิมเติมนั้นก็ยังคงขาดแคลน เรื่องศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูกระทรวงให้ความสำคัญและกำลัง
ดำเนินการในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญในการที่จะฝึกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ  
ส่วนใหญ่จะมีเวชศาสตร์ฟื้นฟูเกือบทั้งสิ้น เน้นไปทางฝึกอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ในเรื่องการฝึกผู้ที่มีปัญหา
เรื่องทุพพลภาพให้สามารถฝึกเดินได้ กระทรวงฯ ได้เร่งรัดให้มีการฝึกกายภาพบำบัดให้พอ เมื่อฝึกแล้วผู้ป่วย
สามารถที่จะไปทำการฟื้นฟูบำบัดที่บ้านได้  

 ๒) เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม และปัญหา 
ความล่าช้าในการดำเนินงานของงบประมาณงบกลาง เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่การศึกษา 
พระปริยัติธรรม  ถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญจึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 
 กระทู้ถามในลำดับที่ ๑) และ ๒) เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ 
ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

 ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 นายเฉลิมพงศ์  เเสงดี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงมหาดไทยจะสามารถจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงบริเวณหาดป่าตอง  
ถนนบางลา เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้น
ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด และกระทรวงมหาดไทยจะสามารถ
ขยายเวลาการเปิดสถานบันเทิงถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา เพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวและเพ่ือแก้ไขปัญหา
การเรียกเก็บผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  



๘ 
 

  นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นคำตอบ คือ จังหวัดภูเก็ต เดิมได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาต 
ให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อปี ๒๕๔๖ เรียกว่า Zoning โดยกำหนดเขตเพ่ือการอนุญาตให้ตั้ง
สถานบริการไว้ ๒ บริเวณ บริเวณที่ ๑ ในอำเภอเมืองภูเก็ต บริเวณที่ ๒ อำเภอกะทู้ และต่อมาคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวน และปรับปรุง 
การกำหนดเขตพ้ืนที่ เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการมีหนังสือแจ้งการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปยังทุกจังหวัด 
รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วย ให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการกำหนดพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตได้ขอการแก้ไขปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือการขออนุญาต 
ให้ตั้งสถานบริการ และกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจนมีการออกพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีการกำหนดเขตเพ่ือ  
การอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพ่ิมเติมอีกจาก ๒ บริเวณ เป็น ๑๐ บริเวณด้วยกัน บริเวณที่ ๑ อยู่ในเขตพ้ืนที่
ของตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่บริเวณที่ ๒ อยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่ที่ ๓ อยู่ใน
พ้ืนที่ของตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต เช่นเดียวกันแต่ เป็นคนละจุด พ้ืนที่ที่  ๔ อยู่ในตำบลฉลอง  
อำเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่ที่ ๕ ถึงพ้ืนที่ที่ ๑๐ อยู่ในตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ หากเห็นว่ายังมีพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เห็นว่า
จะต้องมาปรับปรุงกำหนดเพ่ือการขออนุญาตในการตั้งสถานบริการเพ่ิมเติม มีแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการ 
ในการแก้ไขพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ดังนี้ จังหวัดพิจารณากำหนดเขต
พ้ืนที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ โดยให้นำมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ ๒๕๐๙  
มาเป็นหลักในการพิจารณา โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
ทั้งประชาชน ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ 
ผู้นำศาสนา นักธุรกิจ รวมถึงจัดให้ทำรายงานการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอ 
ระดับจังหวัด ให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการของจังหวัดประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตรวจ
สภาพความเป็นจริงในพ้ืนที่ตามที่ต้องการที่จะกำหนดเป็นเขตเพ่ือการอนุญาตตั้งสถานบริการโดยดูสภาพ  
ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนของเขตพ้ืนที่ เพ่ืออนุญาตตั้งสถานบริการและนอกเขตพ้ืนที่การอนุญาตด้วยที่อยู่
ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และจัดให้มีการทำข้อมูลการตรวจสอบ 
พ้ืนที่ และให้บันทึกภาพถ่ายที่ตั้งของพ้ืนที่ของการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ทั้งกลางวันและกลางคืนทุกครั้ง  
ที่ดำเนินการ 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายชุติพงศ์  พิภพภิญโญ เรื่อง ปัญหาช้างป่าที่ส่งผลกระทบกับประชาชน
ในจังหวัดระยอง (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖)  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 
 
 



๙ 
 

 
 

 เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้แจ้งที่ประชุมรับทราบ 
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง 
 ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายประพัฒน์   
ตันสุวรรณนนท์ และนายจำนงค์  ถาวรวิสิทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และผู้แทนจากสำนักงาน
ศาลปกครองเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑ 
 สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ โดยได้เขียนรายละเอียดไว้ครบถ้วน  
ไดก้ล่าวถึงเป้าประสงค์หลัก แบ่งเป็นแผนแม่บทเอาไว้เป็น ๔ ระยะ ภารกิจทั้ง ๕ ด้าน จะเห็นว่าการปฏิบัติงาน
ได้เป็นไปตามรูปแบบกระบวนการของการดำเนินงานซ่ึงตรงตามแผนปฏิบัติงานของศาลปกครอง ประเด็นกรอบ 
ระยะเวลาของการพิจารณาคดีของศาลปกครอง การตรวจสอบจากรายงานมีการระบุว่าหากย้อนกลับไปในคดี
ที่มีการยื่นฟ้องระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ยังคงมีคดีที่ค้างคาอยู่ในการพิจารณารวมทั้งหมดแล้วถึง ๔๒๐ กว่าคดี 
อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวกลับไม่มีข้อมูลของตัวเลขจำนวนคดีที่คงค้างว่าเป็นคดีประเภทใดบ้าง ศาลปกครอง 
ควรต้องเปิดเผยในรายงานเพ่ือที่จะได้มีการตรวจสอบสาเหตุของความล่าช้าในการพิจารณาคดี หลายคดีเป็นคดี 
ที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของพ่ีน้องประชาชน หากใช้เวลาในการพิจารณาคดีที่ยาวนานจนเกินไปอาจทำให้
ทรัพยากรของประชาชนที่มาฟ้องร้องคดีก็อาจจะหมดไปได้ และไม่ได้รับการคุ้มครอง หรืออำนวยความยุติธรรม 
ได้อย่างที่ควร ประเด็นเรื่องกลไกของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 
 รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ตอบชี้แจงในประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  
๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแรก คือ ตัวชี้วัดร้อยละของคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากว่าได้
กำหนดเป้าหมายไว้ที่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ทำได้ ๕๖.๗๙ สาเหตุมาจากว่าจำนวนคดีที่ดำเนินการบังคับคดีปกครอง  
แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ คำนวณมาจากจำนวนคดีที่ศาลมีคำบังคับให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง  และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
แนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา และคำบังคับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) และจำนวนคดีที่มีการบังคับในคดีที่ต้องมีการออกหมายบังคับคดีโดยนำ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ ซึ่งในกรณีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งในหลายกรณีต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างรอผู้ฟ้องคดีมายื่นเรื่องดำเนินการหรือที่เรียกคดีแจ้งสิทธิเป็น
เหตุปัจจัยภายนอกที่สำนักงานศาลปกครองไม่อาจควบคุมได้ ตัวชี้วัดที่ ๒ คือตัวชี้วัดจำนวนคดีที่ศาลปกครอง
พิจารณาแล้วเสร็จ เนื่องจากอัตรากำลังตุลาการศาลปกครองไม่สอดคล้องกับปริมาณคดี รวมทั้งคดีท่ีเข้ามาใหม่
ในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครองมีแนวทางในการยกระดับ
การอำนวยความยุติธรรมทางด้านคดีปกครองในด้านต่าง ๆ โดยมีแนวทางที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคดีปกครองในเรื่องการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การลดขั้นตอนการพิจารณาคดี และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี นอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการคือนำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในคดีปกครองมาใช้เป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทให้เสร็จสิ้นไปจากศาลโดยเร็ว เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีปกครองให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 



๑๐ 
 

เรื่องของการบริหารจัดการคดีค้างสะสมนอกจากนี้เมื่อกฎหมายกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรมใช้บังคับ ศาลปกครองได้มีการปฏิบัติโดยออกประกาศศาลปกครองเรื่องกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 
การดำเนินคดีในศาลปกครองทั้งในศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นการอนุวัติและดำเนินการตามกฎหมายกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการ 
ยุติธรรม ซึ่งมีการกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ใน ๓ ขั้นตอน ๑. ขั้นตอนของการตรวจคำฟ้อง คำอุทธรณ์ การแสวงหา  
ข้อเท็จจริง จนถึงวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง ๒. ขั้นตอนการจัดทำคำแถลงการณ์ ๓. ขั้นตอนการอ่านการนั่ง
พิจารณาคดีครั้งแรก การอ่านคำพิพากษา ซึ่งมีระยะเวลากำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะมีการติดตามประเมินผล 
ต่อไปว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้จะทำได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการคดีในเรื่องของ 
การวิเคราะห์และจัดทำแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
 ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ 
เรื่องท่ีค้างพิจารณา ตามลำดับ  คือ 
 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผูแ้ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศกึษาการแก้ไขปัญหา 
การจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน ซึ่ง นายวิทยา  แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔)  
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 
 ๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาการจัดตั้งสภาแรงงานจังหวัด
สำหรับลูกจ้างและนายจ้างภายในจังหวัด ซึ่ง นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๓๖) 
 ๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหา
การจ้างงานและเพิ่มทักษะแรงงาน ซึ่ง นายเซีย  จำปาทอง เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ โดยสรุปคือ จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรที่ว่างงานมีเพียง ๓๖๐,๐๐๐ คน  
ซึ่งคิดเป็นระดับต่ำแต่ไม่เพียงพอต่อการสะท้อนปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานของไทย อีกทั้งแรงงานไทย
ยังเผชิญปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม เช่น ค่าแรงไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ค่าแรงที่ไม่สอดคล้อง 
กับกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองแรงงานที่ไม่สอดรับกับความเปราะบางและอันตรายจากการทำงาน นอกจากนี้ 
การใช้ระบบออโตเมชั่นหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเริ่มทำงานได้ด้วยตัวเองส่งผลให้แรงงานถูกเลิกจ้า งและมี
ความต้องการแรงงานลดลง คำนึงถึงผลกำไรมากกว่าชีวิตของแรงงาน เช่น ระบบคอลเซ็นเตอร์อัตโนมัติ  
ระบบออโตเมชั่นในโรงงาน เป็นต้น ทั้งยังต้องเพ่ิมทักษะให้กับแรงงานให้สอดรับกับการพัฒนา อันจะเป็น 
การเพ่ิมความมั่นคงในชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกรณีดั งกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์
สำคัญของแผ่นดินหรือมีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือในทางใด ๆ ก็ตาม หรือในอันที่จะขจัดเหตุใด ๆ ที่

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา 



๑๑ 
 

กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ดังนั้น จึงเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมาเพ่ือให้สภาผู้แทน 
ราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ 
 สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นปัญหาแรงงาน แรงงานถือเป็นกำลังหลักและเป็นรากฐานสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานจำเป็น
ต้องการแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนงานบางประการที่มีทักษะเฉพาะ การผลิตแรงงานไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกในสังคมไทยไปจนถึงประสิทธิภาพใน
การทำงานที่ยังอาจมีขีดความสามารถไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานบนเวทีโลกเมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานคุณภาพจากต่างประเทศ ประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การยกระดับเพ่ิมทักษะในเรื่องของ
แรงงานให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงการศึกษากับตลาดแรงงานอย่างบูรณาการ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ประกอบการไปจนถึงจัดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง สอดรับกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สนับสนุนให้เกิดการศึกษาที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นศูนย์กลาง เป็นการสร้างรากฐาน 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ล้วนแล้วแต่มีความต้องการแรงงาน ทักษะสูงเป็นจำนวนมากไปจนถึงผลิต
คิดค้นนวัตกรรมของตนเองเพ่ือสร้างอาชีพใหม่สู่การต่อยอดในอนาคตยกระดับทักษะแรงงาน  สนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ และทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  สนับสนุนให้
แรงงานเกิดภาวะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของแรงงานในการปรับตัวให้สอดรับ  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และตลาดแรงงานในอนาคต โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการการแรงงานเพื่อ
พิจารณา และมีมติให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน 

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ซึ่ง นายอนุชา  บูรพชัยศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕) โดยที่ประชุม 
เห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 
 ๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไข 
ปัญหาค่าครองชีพสูง ซึ่ง นายวิทยา  แก้วภราดัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๖) 
 ๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน 
อย่างย่ังยืน ซึ่ง นายชัยวัฒน์  สถาวรวิจิตร เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระท่ี ๕.๒๔) 
 ๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหา
และแนวทางการแก้ไข ปัญหาค่าครองชีพสูงในเมืองใหญ่ ซึ่ง นายเอกราช  อุดมอำนวย เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหา
ค่าครองชีพสูง ซึ่ง นางปทิดา  ตันติรัตนานนท์ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล โดยสรุปดังนี้ จากการเปิดเผยผลสำรวจของนายธนวรรธน์ พลวิชัย  
อธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย ปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
พบว่าประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จำเป็นต้องมีการสร้างหนี้เพ่ือการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  



๑๒ 
 

โดยหนี้ครัวเรือนไทยขยายตัวถึงร้อยละ ๑๑.๕ คิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า ๕๕๙,๔๐๘ บาทต่อครัวเรือน คาดการณ์ว่า
ยอดหนี้จะพุ่งสูงสุดในปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งมีปัจจัยที่จะทำให้หนี้สินครัวเรือนสูงขึ้น เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
จากธนาคารกลางสหรัฐฯ สงครามทางการค้า ปรากฎการณ์ธรรมชาติเอลนีโญ และค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น 
อันจะกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน จึงมีความเร่งด่วนที่ต้องจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขและค้นหาปัจจัยของปัญหาที่จะต้องถูกระบุอย่างถูกต้องชัดเจน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เก่ียวกับ 
ประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน หรือมีความจำเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือในทางใด ๆ ก็ตาม หรือในอันที่จะขจัด
เหตุใด ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง ดังนั้นจึงเสนอญัตติด่วนดังกล่าวมาเพ่ือให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐  
 สมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นปัญหาหนี้สินครัวเรือนเป็นปัญหาใหญ่ในระดับต้นของประเทศไทย  
จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย   
อ๊ึงภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าคนเป็นหนี้สูงถึงร้อยละ ๓๗ หรือ ๑ ใน ๓ ของประชากรของประเทศไทย 
ทั้งหมด โดยจากปี ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ สัดส่วนคนไทยที่มีหนี้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ๓๐ เปอร์เซ็นต์
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ๓๗ เปอร์เซ็นต์ ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ใน ๕ ปีที่ผ่านมา ภาระหนี้สินของคนไทยสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มมียอดหนี้สูงเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีถึงร้อยละ ๑๔ กลุ่มมียอดหนี้ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๔๓ กลุ่มมียอดหนี้ ระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๓๓ และส่วนที่
เหลือที่น้อยกว่าคือร้อยละ ๑๐ โดยส่วนมากคนหนึ่งมีหนี้มากกว่า ๑ บัญชีขึ้นไป คนที่มีหนี้  ๑ บัญชี คิดเป็น
อัตราร้อยละ ๓๕ ของคนที่เป็นหนี้ทั้งหมด คนที่มีหนี้ ๒ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๒๐ คนที่มีหนี้ ๓ บัญชี คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓ และคนมีหนี้ ๔ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๓๒ ประเภทที่เป็นหนี้หนี้ของคนไทย อาจแบ่งได้ ๒ ประเภท 
ประเภทที่ ๑ คือ หนี้ที่ไม่สร้างรายได้ คือหนี้เพ่ือการอุปโภคบริโภค ส่วนมากเป็นหนี้ของคนที่มีรายได้น้อย  
และรายได้ไม่เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยและการอุปโภคบริโภค หนี้ชนิดนี้มีมากถึง ๒ ใน ๓ ของบัญชีหนี้
ครัวเรือนไทยทั้งหมด ส่วนมากอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต ประเภทที่ ๒ คือ หนี้ที่สร้างรายได้  
คือเพ่ือการอาชีพ เพ่ือการศึกษา หนี้บ้าน หรือหนี้เครื่องมือเพ่ือประกอบอาชีพ สาเหตุของการเป็นหนี้มาจาก
ประชาชนมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีรายได้น้อย ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนจึง
เป็นเรื่องด่วนควรมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ต่อเนื่อง และยั่งยืน  ควรให้คนไทยหลุดจากวงจรหนี้
และไม่กลับมาเป็นหนี้อีก โดยเฉพาะหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้  
 จากนั้น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปใน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 
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